



ที่ อท ๐๐๓๗.๗/ว ๑๔๔๗

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๔๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานศาลปกครอง ที่ ศป ๐๐๒๐/ว ๗๕
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานศาลปกครอง แจ้งว่า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือ ก.ศป. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน ๑๒๕ ราย โดย ก.ศป. ได้กำหนดเชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดอ่างทองประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามที่ ก.ศป. กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ขอให้ผู้แสดงความคิดเห็นระบุชื่อตัวและชื่อสกุลจริงพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นความลับและนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นเท่านั้น โดยสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

๑. จัดทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น” สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ วงเล็บหน้าซองว่า “ความคิดเห็นในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น”

๒. ส่งทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๑๖

๓. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ adhearing@admincourt.go.th

จังหวัดอ่างทอง จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามวิธีการที่กำหนดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ www.angthong.go.th หัวข้อ “หนังสือเวียน”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล มุ่งมาตร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. /โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๑๒๓๕ มท. ๑๑๖๒๗